

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวทั่วโลก

วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 มกราคม พ.ศ.2563

I. บทนำ

การจัดการและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเป็นพื้นฐานสำคัญของโอลิมปัส คอร์ปอเรชั่นและกลุ่มบริษัท (“เรา” หรือ “พวกเรา” หรือ “โอลิมปัส”) ตามค่านิยมหลักและพันธสัญญาที่มีต่อลูกค้า, บุคลากรทางการแพทย์, พันธมิตรทางธุรกิจ, พนักงาน และลูกค้า ซึ่งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม วิธีการใช้ และการแบ่งปันข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเอง เมื่อมีการรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ และ / หรือ แอปพลิเคชันบนมือถือ, โปรดักส์ลิงค์, แอปพลิเคชัน, บริการ, เว็บไซต์, ซบไซต์, วิดีโอ, การสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์, รูปแบบ, เว็บไซต์บนอุปกรณ์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์, เจ้าของ, หรือดำเนินการโดยโอลิมปัส (“หน่วยงาน”)

หากเราจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการแก้ไขวันที่มีผลข้างต้นและในบางกรณีเราจะแจ้งเตือนให้คุณทราบอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น (เช่น การส่งการแจ้งเตือนหรือการเปิดเผยถึงคุณในลักษณะอื่นๆตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานนั้น) ทั้งนี้ การที่คุณเข้าถึงและได้ใช้งานของหน่วยงานนั้นหมายความว่าคุณยอมรับประกาศนโยบาย ว่าคุณยอมรับเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราขอแนะนำให้คุณอ้างอิงประกาศเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะเพื่อให้คุณเข้าใจแนวทางปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราในปัจจุบัน

คำอธิบายเกี่ยวกับคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ :

- I. บทนำ
- II. ใครที่คุณควรติดต่อ
- III. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและการนำไปใช้
- IV. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล
- V. วิธีการเพิ่มเติมที่เราอาจเก็บรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลของคุณ
- VI. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเพียงใด
- VII. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเรา
- VIII. ความปลอดภัย
- IX. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
- X. อีเมลส่งเสริมการขาย
- XI. ข้อมูลที่ใช้กับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา
- XII. ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของยุโรป
- XIII. ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศญี่ปุ่น

II. ใครที่คุณควรติดต่อ

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้โปรดติดต่อเราโดยใช้ข้อมูลต่อไปนี้:

ติดต่อเราภายในภูมิภาคอเมริกา:

ส่งถึง: การป้องกันข้อมูล

Olympus Corporation of the Americas
3500 Corporate Parkway
Center Valley, PA 18034
privacy@olympus.com

ติดต่อเราภายในภูมิภาคยุโรป, ภูมิภาคตะวันออกกลาง และภูมิภาคแอฟริกา:

ส่งถึง: การป้องกันข้อมูล

Olympus Europa SE & CO. KG
Amsinckstraße 63
20097 Hamburg, Germany
privacy@olympus.com

ติดต่อเราภายในภูมิภาคเอเชีย:

ส่งถึง: การป้องกันข้อมูล

Olympus Corporation
Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chrome

Shinjuku-ku, Tokyo 163-0914, Japan
privacy@olympus.com

หรือ, ปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วน “ติดต่อเรา” ภายในส่วนหน่วยงาน (ถ้ามี)

III. ประเภทของข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและการนำไปใช้

โอ ลิม ปัส จะ เก็บ รวบรวม ข้อมูล บาง อย่าง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณและเกี่ยวกับคุณ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ระบุ, เกี่ยวข้อง, อธิบาย, มีความสามารถในการเชื่อมโยงหรืออาจเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผล ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับบุคคลธรรมดา (คุณ) โดยเป้าหมายของโอ ลิม ปัส คือ การ รวบรวม ข้อมูล โดยเราจะรวบรวมข้อมูลเท่าที่จำเป็นในการสนับสนุนธุรกิจของเรา ซึ่งอาจจะไม่ได้รวบรวมทุกหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทุกคน

ด้านล่างนี้เป็นข้อมูลสรุปเกี่ยวกับหมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวม, ที่เราได้รับ, เหตุใดเราจึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวม, และบุคคลที่เราอาจจะแบ่งปันข้อมูลนั้น:

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกิดขึ้น	แหล่งข้อมูล	วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	ประเภทของผู้รับ
การระบุข้อมูล, ได้แก่ คำนำหน้าชื่อ, ชื่อนามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์, รูปภาพที่คุณโพสต์, เลขที่ใบรับรองหรือใบอนุญาต, วันเกิด, ตำแหน่ง, และชื่อบริษัท,	จากคุณ, เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์, การสั่งซื้อสินค้า, การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม, การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, ติดต่อเราเพื่อสอบถามข้อมูล, เข้าร่วมการแข่งขัน, การขอข้อมูลเกี่ยว	ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ; การตลาด, โปรโมชันและการโฆษณา; การดำเนินการกระบวนการภายใน; และการป้องกันการฉ้อโกง, การรักษาความปลอดภัย, การปฏิบัติตามข้อกำหนด ข้อมูลที่มอบให้แก่ เทรนเนอร์และหรือตัวแทน	บริษัทใหญ่ในปี จจุบันหรืออนาคตและบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา; ผู้ให้บริการของเรา, ผู้รับจ้างช่วง, และ/หรือที่ปรึกษาของเรา (เช่น ผู้ให้บริการโฆษณา

<p>แผนกและ/หรือตำแหน่ง</p>	<p>ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อสอบถามข้อมูลทั่วไปและ/หรือร้องเรียน</p> <p>เทรนเนอร์และ/หรือตัวแทนฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของโอลิมปัส</p> <p>อาจขออนุญาตจากคุณเพื่อป้อนข้อมูลของคุณลงในบัญชีลูกค้าของพวกเขา</p>	<p>ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดของโอลิมปัสที่ใช้สำหรับสื่อสารกับคุณโดยตรงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การให้บริการและโปรโมชั่นของเราที่คุณอาจสนใจหรือดำเนินการตามคำสั่งซื้อตามคำขอของคุณ</p>	<p>ณาและการตลาด, ผู้ให้บริการจัดส่งและการเติมเต็มสินค้าและ/หรือการบริการชำระเงินของคุณบุคคลภายนอก; นักการตลาดซึ่งบุคคลภายนอก; พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงบุคคลภายนอกที่จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เช่น ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิมปัสตามสัญญา) และบุคคลอื่นๆ ตามความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ</p>
<p>ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบเช่นชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณ</p>	<p>จากคุณ</p>	<p>เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบริการของเรา</p>	<p>ข้อมูลนี้จะไม่มีการเปิดเผยออกไปภายนอกโอลิมปัส</p>

<p>ข้อมูลการชำระเงิ น, เช่น หมายเลขบัตรเครดิต ,หมายเลขบัญชีธนาคารและหรือที่อยู่สำ หรับการเรียกเก็บเงิน</p>	<p>จากคุณ โดยเราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้เมื่อ คุณทำการสั่งซื้อ</p>	<p>ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ; การดำเนินกระบวนการภายในและการป้องกันการฉ้อ โกง, การรักษาความปลอดภัย,ก ารปฏิบัติตามข้อกำหนด; กระบวนการชำระเงิน</p>	<p>หน่วยประมวลผล ลับของเราจะ จัดเก็บข้อมูลบ้ ตรเครดิตทั้งหมด ด พวกเขาทำธุรกรรมด้วยบัตรเคร ดิตโดยใช้มาตรการป้องกันคว ามปลอดภัยที่สม เหตุสมผลใน เชิงพาณิชย์,การ ควบคุม,นโยบาย าย, และระเบียบปฏิบัติ, ซึ่งสอดคล้องกั มาตรฐานการ ประมวลผลข้อมูลที่ยอมรับโด ยทั่วไปในอุตสาหกรรมบริการท างการเงิน พวกเราจัดเก็บ และบันทึกเฉพาะ รายการที่เกิดขึ้นและจำนวน เงินที่คุณชำระโดยเชื่อมโยงกับ ข้อมูลบัญชีขอ งคุณ</p>
---	--	--	---

<p>ข้อมูลที่คุณโพสต์ ในพื้นที่สื่อสาร ณะของหน่วยงาน เช่น การแสดงความคิดเห็น, รูปภาพ (จากเฟซบุ๊ก, อินตราแกรมและอื่น ๆ), บล็อก, การวิจารณ์, ก ารประเมินและอื่นๆ</p>	<p>จากคุณ</p>	<p>การตลาด, โปรโมชันและ การโฆษณา; และกระบวนการดำเนินการ ภายใน</p>	<p>หน่วยงานของ เรา (เราอาจแสดงข้ อมูลที่คุณโพสต์ เกี่ยวกับการวิ จารณ์หรือควา มคิดเห็นด้วยช องทางในสื่อสัง คมออนไลน์ต่า งๆ); บริษัทใหญ่ในปี จจุบันหรืออนา คตและบริษัทใน เครือและบริษัท ย่อยของเรา; ผู้ให้บริการของ เรา, ผู้รับจ้างช่วง, แล ะ/หรือ ที่ปรึกษาของเร า (เช่น ผู้ให้บริการโฆษ ณาและการตล าด, ผู้ให้บริการ จัดส่งและการเติ มเต็มสินค้าและ/ หรือการบริการ ชำระเงินของบุ คคลภายนอก); นักการตลาดซึ งเป็นบุคคลภาย</p>
--	---------------	---	--

			<p>นอกจาก; พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงบุคคลภายนอกที่จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เช่น ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิมปัสตามสัญญา) และบุคคลอื่น ๆ ตามความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ</p>
<p>ข้อมูลการจัดกิจกรรม เช่น ข้อมูลการติดต่อ, ตำแหน่ง, บริษัทและ/หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์</p>	<p>จากคุณ, เมื่อคุณสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรมของเรา</p>	<p>การตลาด, โปรโมชันและการโฆษณา; การดำเนินการกระบวนการภายในและการป้องกันการฉ้อโกง, การรักษาความปลอดภัย, การปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>	<p>บริษัทใหญ่ในปีปัจจุบันหรืออนาคตและบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา; ผู้ให้บริการของเรา, ผู้รับจ้างช่วง, และ/หรือที่ปรึกษาของเรา (เช่น ผู้ให้บริการโฆษณาและการตลาด, ผู้ให้บริการจัดส่งและการเติบโต</p>

			<p>มเต็มสินค้าและ/หรือการบริการชำระเงินของบุคคลภายนอก); นักการตลาดซึ่งเป็นบุคคลภายนอก; พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงบุคคลภายนอกที่จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการอันเกี่ยวข้อกับธุรกิจของเรา เช่น ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิมปัสตามสัญญา) และบุคคลอื่น ๆ ตามความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ</p>
<p>ข้อมูลประชากร เช่น อายุของคุณ, เพศ และรหัสไปรษณีย์</p>	<p>จากคุณ,เมื่อคุณสร้างโปรไฟล์ซึ่งคุณได้ใช้เพื่อการแข่งขัน, การส่งชิงโชค, โปรโมชั่น, การทำแบบสำรวจและอื่นๆ</p>	<p>การตลาด, โปรโมชั่นและการโฆษณา; กระบวนการดำเนินการภายใน</p>	<p>บริษัทใหญ่ในปีฉบับหรืออนาคตและบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา; ผู้ให้บริการของเรา, ผู้รับจ้างช่วง, และ/หรือ</p>

			<p>ที่ปรึกษาของเรา (เช่น ผู้ให้บริการโฆษณาและการตลาด, ผู้ให้บริการจัดส่งและการเติมเต็มสินค้าและ/หรือการบริการชำระเงินของบุคคลภายนอก); นักการตลาดซึ่งเป็นคนบุคคลภายนอก; พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงบุคคลภายนอกที่จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เช่น ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิมปัสตามสัญญา) และบุคคลอื่นๆ ตามความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ</p>
<p>ข้อมูลอุปกรณ์ เช่น ประเภทของอุปกรณ์</p>	<p>จากคุณ, โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงหน่วยงาน</p>	<p>ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ;</p>	<p>บริษัทใหญ่ในปี ปัจจุบันหรืออนาคตและบริษัทใน</p>

<p>ที่คุณใช้ในการเข้าถึง หน่วยงาน, หมายเลขประจำตัว อุปกรณ์ของคุณ, ที่อยู่ IP หรือระบบปฏิบัติการ มือถือของคุณ</p>		<p>การตลาด, โปรโมชั่นและ การโฆษณา; การดำเนินกระบวนการ ภายในและการป้องกันการฉ้อ โกง,การรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>	<p>เครือข่ายและบริษัท ย่อยของเรา; ผู้ให้บริการของ เรา, ผู้รับจ้างช่วง,และ หรือ ที่ปรึกษาของเรา (เช่น ผู้ให้บริการโฆษณา และการตลาด,ผู้ให้บริการ จัดส่งและการเติม เต็มสินค้าและ/ หรือการบริการ ชำระเงินของบุ คคลภายนอก); นักการตลาดซึ่ง เป็นบุคคลภาย นอก; พันธมิตรทางธุรกิจ ของเรา (รวมถึงบุคคล ภายนอกที่จัดหา ผลิตภัณฑ์และใ ให้บริการอันเกี่ยว ข้องกับธุรกิจ ของเรา เช่น ตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โอลิม ปัสตามส์ สัญญา)</p>
--	--	--	--

			และบุคคลอื่น ๆ ตามความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ
ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง เช่น ตำแหน่งที่ตั้งทางกายภาพของอุปกรณ์ของคุณ เช่น สัญญาณดาวเทียม, สัญญาณโทรศัพท์มือถือ หรือสัญญาณ Wi-Fi	จากคุณ, โดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ของคุณถูกตั้งค่าให้ระบุข้อมูลของตำแหน่ง	ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ; การตลาด, โปรโมชันและการโฆษณา; การดำเนินการกระบวนการภายในและการป้องกันการฉ้อโกง, การรักษาความปลอดภัย, การปฏิบัติตามข้อกำหนด; และเพื่อให้บริการคุณด้วยความเป็นส่วนตัวและตามตำแหน่งที่ตั้ง	บริษัทใหญ่ในปีฉบับหรืออนาคตและบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา; ผู้ให้บริการของเรา, ผู้รับจ้างช่วง, และ/หรือ ที่ปรึกษาของเรา (เช่น ผู้ให้บริการโฆษณาและการตลาด, ผู้ให้บริการจัดส่งและการเติมเต็มสินค้าและ/หรือการบริการชำระเงินของบุคคลภายนอก); นักการตลาดซึ่งเป็นบุคคลภายนอก; พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงบุคคลภายนอกที่จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการอันเกี่ยว

			<p>วข้องกับธุรกิจของเรา เช่น ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิมปัสตามสัญญา) และบุคคลอื่น ๆ ตามความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ</p> <p>เราอาจแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งทางการขายของอุปกรณ์ของคุณพร้อมกับข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม, กับพันธมิตรทางการตลาดของเรา</p> <p>เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถจัดหาเนื้อหาที่เหมาะสมกับคุณมากขึ้นและศึกษาประสิทธิภาพของงานโฆษณาในบางกรณีคุณอาจได้รับอนุญาตหรือปฏิเสธการใช้งานดังกล่าวและหรือ</p>
--	--	--	---

			<p>ารแบ่งปันตำแห่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ แต่หากคุณทำเช่นนั้นเราและ/หรือพันธมิตรทางการตลาดของเราอาจไม่สามารถให้บริการและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณได้</p>
<p>ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอื่นๆ เช่น ประวัติการเข้าชมของคุณ, ประวัติการค้นหาหรือข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับหน่วยงานของเราหรือโฆษณา</p>	<p>จากคุณ, เริ่มต้นโดยคุณหรือโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าสู่หน่วยงานผ่านการใช้เทคโนโลยีของเราเองและ/หรือของบุคคลภายนอกเช่น คุกกี้และตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ตามที่กล่าวไว้เพิ่มเติมในส่วน VII</p>	<p>ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ; การตลาด, โปรโมชันและการโฆษณา; การดำเนินการกระบวนการภายในและการป้องกันการฉ้อโกง, การรักษาความปลอดภัย, การปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>	<p>บริษัทใหญ่ในปีปัจจุบันหรืออนาคตและบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา; ผู้ให้บริการของเรา, ผู้รับจ้างช่วง, และ/หรือ ที่ปรึกษาของเรา (เช่น ผู้ให้บริการโฆษณาและการตลาด, ผู้ให้บริการจัดส่งและการเติมเต็มสินค้าและ/หรือการบริการชำระเงินของบุคคลภายนอก); นักการตลาดซึ่งเป็นบุคคลภายใน</p>

			<p>นอกจาก; พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงบุคคลภายนอกที่จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เช่น ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิมปัสตามสัญญา) และบุคคลอื่น ๆ ตามความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ</p>
<p>ข้อมูลเบราร์เซอร์หรือแอปพลิเคชัน เช่น คุณมาจากหน่วยงานใดและคุณเข้าหน่วยงานไหน เมื่อใดที่คุณออกจากหน่วยงานหรือคุณใช้แอปพลิเคชันบ่อยเพียงใดและคุณดาวน์โหลดมาจากที่ใด</p>	<p>จากคุณ, โดยอัตโนมัติเมื่อคุณได้เข้าสู่หน่วยงาน</p>	<p>ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ; การตลาด, โพรโมชันและการโฆษณา; การดำเนินการกระบวนการภายในและการป้องกันการฉ้อโกง,การรักษาความปลอดภัย,การปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>	<p>บริษัทใหญ่ในปัจจุบันหรืออนาคตและบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา; ผู้ให้บริการของเรา, ผู้รับจ้างช่วง, และ/หรือ ที่ปรึกษาของเรา (เช่น ผู้ให้บริการโฆษณาและการตลาด, ผู้ให้บริการจัดส่งและการเติบโต</p>

			<p>มเต็มสินค้าและ/หรือการบริการชำระเงินของบุคคลภายนอก); นักการตลาดซึ่งเป็นบุคคลภายนอก; พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงบุคคลภายนอกที่จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เช่น ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิมปัสตามสัญญา) และบุคคลอื่น ๆ ตามความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ</p>
<p>ข้อมูลอื่นๆที่คุณให้ ได้แก่ บันทึกการโทรเมื่อคุณโทรติดต่อทีมบริการลูกค้าหรือศูนย์ช่วยเหลือด้านเทคนิคหรือเมื่อคุณติดต่อเราผ่านช่องทางการตลาดทางอินเทอร์เน็ต</p>	<p>จากคุณ</p>	<p>เพื่อการประกันคุณภาพและวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน; ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ; การตลาด, โพรโมชันและการโฆษณา; การดำเนินกระบวนการภายในและการป้องกันการฉ้อ</p>	<p>บริษัทใหญ่ในปัจจุบันหรืออนาคตและบริษัทในเครือและบริษัทย่อยของเรา; ผู้ให้บริการของเรา, ผู้รับจ้างช่วง, และ/หรือ</p>

<p>หรือทางสื่อสังคมออนไลน์</p>		<p>โงง,การรักษาความปลอดภัย,การปฏิบัติตามข้อกำหนด</p>	<p>ที่ปรึกษาของเรา (เช่น ผู้ให้บริการโฆษณาและการตลาด,ผู้ให้บริการจัดส่งและการเติมเต็มสินค้าและ/หรือการบริการชำระเงินของบุคคลภายนอก); นักการตลาดซึ่งเป็นบุคคลภายนอก; พันธมิตรทางธุรกิจของเรา (รวมถึงบุคคลภายนอกที่จัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา เช่น ตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอลิมปัสตามสัญญา) และบุคคลอื่น ๆ ตามความยินยอมหรือคำแนะนำของคุณ</p>
<p>ข้อมูลทางกฎหมาย, เช่น การตรวจสอบการฉ้อโกง</p>	<p>จากคุณ, ตำรวจ, หน่วยงานป้องกันอาชญากรรมและการ</p>	<p>เพื่อปกป้องคุณ, ลูกค้ายรายอื่นและธุรกิจของเราจากกิจกรรมทางอาญา</p>	<p>บริษัทใหญ่ในปัจจุบันหรืออนาคตและบริษัทใน</p>

<p>อโงงหรือการตั้งค่าสถานะเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ, บัตรชำระเงินที่คุณต้องการใช้, การปฏิเสธบัตรชำระเงิน, การก่ออาชญากรรม, ข้อร้องเรียน, การเรียกร้องและอุบัติเหตุ</p>	<p>ฉ้อโกง, ผู้ให้บริการบัตรชำระเงิน, หน่วยงานรัฐ, หน่วยงานกำกับดูแลและที่ปรึกษามืออาชีพและตัวแทนของคุณและของเรา</p>	<p>ละความเสี่ยง หากถูกกำหนดโดยกฎหมาย, คำขอของรัฐบาล หรือ คำสั่งศาล หรือ ตามคำเชื่อโดยสุจริตว่า เราว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตาม หรือปฏิบัติตามกฎหมายคำขอหรือคำสั่งศาลดังกล่าวหรือเพื่อปกป้องผู้ใช้เว็บไซต์ของเราหรือสาธารณะ</p>	<p>เครือข่ายและบริษัทย่อยของเรา; ผู้ให้บริการของเราที่ช่วยเราในการป้องกันการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต; การบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้</p>
---	---	---	---

IV. เหตุใดเราจึงเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล

ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างวิธีที่เราใช้ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการ; การตลาด, โปรโมชัน, และการโฆษณา; กระบวนการดำเนินการภายใน ; การป้องกันการฉ้อโกง , การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด; และระบบการชำระเงิน, ตามที่อ้างอิงถึงข้างต้น:

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ; การตลาด, โปรโมชันและการโฆษณา; กระบวนการดำเนินการภายใน ; และการป้องกันการฉ้อโกง, การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

a) ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ

- เพื่อ ดำ เนิน การ , เติ ม เติ ม , จั ด ก า ร และสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับธุรกรรมของคุณ;
- เพื่อสร้างและให้บริการโปรไฟล์บัญชีออนไลน์ของคุณบนเว็บไซต์;
- เพื่อให้บริการลูกค้าและและแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือการจัดส่งผลิตภัณฑ์;
- เพื่อเปิดใช้งานการให้บริการ เช่น กิจกรรมการฝึกอบรม การซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมหรือบริการอื่นๆ;
- เพื่อการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า; และ
- ตอบข้อซักถาม, คำขอ, ข้อเรียกร้อง, คำถาม, ความคิดเห็น

b) การตลาด, โปรโมชันและการโฆษณา

- เพื่อส่งมอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา, การบริการ, และโปรโมชัน (เช่น อีเมล, เว็บไซต์บุคคลภายนอกหรือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์มือถือ);
- เพื่อ คุณ สม บั ตี ใน การ สื่ อ ส า ร ผ า น ท า ง เ ว็ บ ซื อ ต์ (เช่น การให้คะแนนผลิตภัณฑ์และการเขียนบทวิจารณ์, ความเห็น, บล็อก, ข้อเสนอแบบเรียลไทม์และข้อเสนอแบบขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้ง);
- เพื่อระบุนความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจในการเลือกซื้อสินค้า (เช่น การบริการ และโปรโมชันที่น่าสนใจ) และ;
- เพื่อจัดการแข่งขัน, การชิงโชค, โปรโมชัน และการทำแบบสำรวจ

c) กระบวนการดำเนินการภายใน

- เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการสื่อสาร, การบริการ, การแบ่งประเภทสินค้า และการบริการลูกค้า;
- การควบคุมคุณภาพและการฝึกอบรม;
- เพื่อยืนยันข้อกำหนดตามสัญญา;
- เพื่อทำการวิจัยและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของเรา; และ
- เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านโลจิสติกส์และการดำเนินงานอื่น ๆ ตามความจำเป็น

- d) การป้องกันการฉ้อโกง,ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด;
- เพื่อปกป้องทรัพย์สินของเราและป้องกันการทำธุรกรรมฉ้อโกง;
 - เพื่อตรวจสอบข้อมูลประจำตัวและรับรองความถูกต้องของลูกค้าเมื่อลงชื่อเข้าใช้ไปรษณีย์ออนไลน์และ/หรือแอปพลิเคชันของคุณ;
 - เพื่อรักษาความปลอดภัยและความซื่อตรงของบริการและข้อมูลของเรา; และ
 - เพื่อช่วยในการบังคับใช้กฎหมายและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับด้านกฎข้อบังคับทางกฎหมาย
- e) ระบบการชำระเงิน
- เพื่อการดำเนินการชำระเงินของคุณและตอบคำถามเกี่ยวกับคำสั่งซื้อและคำขอของคุณ

โอลิมปัสจะไม่เช่า, ให้เช่า, ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

V. วิธีการเพิ่มเติมที่เราอาจรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลของคุณ

นอกเหนือจากวิธีการที่ระบุไว้ข้างต้นแล้ว, โอลิมปัสอาจรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านวิธีการต่อไปนี้:

a) ข้อมูลจากแหล่งอื่น

- เราอาจได้รับข้อมูลการจัดส่งที่เป็นปัจจุบันของคุณจากผู้ให้บริการบุคคลภายนอก
- เราอาจได้รับข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของลูกค้าปัจจุบันและในอนาคตผ่านช่องทางการตลาดทางอินเทอร์เน็ตและบริการสื่อสังคมออนไลน์ที่หลากหลาย (เช่น, เฟซบุ๊ก, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์, ติ๊กต็อก, วิแชท, เวชโป) หากคุณติดต่อเราผ่านช่องทางการตลาดทางอินเทอร์เน็ต, คำขอบริการลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์หรือการสื่อสารโดยตรงกับเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เราอาจติดต่อคุณผ่านข้อความโดยตรงหรือใช้เครื่องมือภายในหรือสื่อสังคมออนไลน์อื่น ๆ เพื่อสื่อสารกับคุณ ในกรณีเหล่านี้การสื่อสารของคุณกับเราอยู่ภายใต้คำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมทั้งคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณ

ณ ใ ช้

หากคุณเลือกที่จะเข้าถึง, เชื่อมโยง, หรือสื่อคอินเข้าสู่หน่วยงานหรือช่องทาง การตลาดทางอินเทอร์เน็ตของเราหรือสื่อสารกับเราผ่านบริการสื่อสังคมออนไลน์ ของบุคคลภายนอก, คุณกำลังให้สิทธิ์เราในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลที่คุณ โฟสต์หรือจัดเก็บบนบริการสื่อสังคมออนไลน์ตามประกาศความเป็นส่วนตัวของ บริการนั้นและการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับบัญชีของคุณ, และเพื่อจัดเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบบริการสื่อสังคม ออนไลน์ ที่ กี่ ย ว ช้ อ ง การเข้าถึงหรือลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือช่องทาง การตลาดทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูล ใด ๆ ที่ คุณ ให้ กับ เรา อาจ เข้า ถึง บริการ นั้น ได้ โดยขึ้นอยู่กับประกาศความเป็นส่วนตัวของบริการนั้นภายใต้คำประกาศนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของบริการนั้นๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเพิ่ม เต็มเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถจัดการข้อมูลที่ให้ไว้กับเราโดยบริการสื่อสังคม ออนไลน์ เ หล่ า นี้ , โปรดตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณด้วยบ ริ ก า ร สื่ อ ส ง ค ม อ อ น ล ไ น น์ ที่ กี่ ย ว ช้ อ ง เราจะไม่ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบ ริ ก า ร ดั ง ก ล่า ว โปรดอ่านคำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการดังกล่าวสำหรับข้อ มูลเพิ่มเติม

- เราอาจแบ่งปันข้อมูลโดยรวมหรือเปิดเผยข้อมูลซึ่งไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ตามความสมเหตุสมผล
- เราเข้าร่วมในกิจการร่วมค้าเพื่อแบ่งปันข้อมูลหรือจับคู่ข้อมูลลูกค้า เมื่อมีการแบ่งปันข้อมูลนี้จะไม่ระบุตัวตนหรือข้อมูลนิรนาม
- เราอาจได้ รั บ ข อ ม ล ห ล า ย ป ร ะ เภ ท รวมถึงข้อมูลประจำตัวข้อมูล, ข้อมูลติดต่อ, ข้อมูลการทำธุรกรรม, ผู้ให้บริการ, ผู้ ข า ย , แ ล ะ ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท เราอาจรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมทางออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมจากบุคคลภายนอก เพื่อโฆษณาที่เราคิดว่าคุณให้ความสนใจ

b) การโอนธุรกิจ

- เว้นแต่กฎหมายจะห้ามไว้เป็นอย่างอื่น, หากโอลิมปัสได้ควบรวมเข้าซื้อกิจการหรือซื้อกิจการโดยองค์กรธุรกิจอื่น มีความเป็นไปได้ที่เราจะอาจจะแบ่งปันข้อมูลของคุณแก่ผู้สืบทอดธุรกิจทั้งหมด หรือบางส่วน ซึ่งอาจรวมถึงการขายสินทรัพย์, การปรับโครงสร้างองค์กรหรือการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอื่นๆ หากโอลิมปัสหรือบริษัทในเครือใดๆ ได้ขายไปยังกับบุคคลภายนอก, ทรัพย์สินข้อมูลทั้งหมดของโอลิมปัสจะกลายเป็นทรัพย์สินของฝ่ายที่ได้มา คู่สัญญาดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมไม่รวมหรือเงื่อนไขอื่นๆ ของลูกค้าเกี่ยวกับข้อมูล การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของข้อมูลอาจรวมถึงการแจ้งเตือนบนเว็บไซต์หรือไม่ก็ได้

c) การตลาดของบุคคลภายนอก

- เว้นแต่ต้องห้ามโดยกฎหมาย, รวมถึงกฎหมายความเป็นส่วนตัวของยุโรปตามที่กำหนดไว้ในส่วน XII เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบุคคลภายนอกที่จัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราเชื่อว่า คุณอาจจะให้ความสนใจ บุคคลภายนอกเหล่านี้ อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้อื่น และอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของตนเองหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของผู้อื่น ซึ่งอาจรวมถึงการส่งโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต

VI. เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเพียงใด

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อผลิตภัณฑ์, ให้บริการแก่คุณและโปรแกรมที่คุณร้องขอ, วัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญของเรา เช่น การรักษาประสิทธิภาพของบริการและโปรแกรม, การตัดสินใจทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติและข้อเสนอใหม่ๆ, ปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายของเรา และ การแก้ไขข้อพิพาท

เมื่อเราไม่มีความจำเป็นทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะลบหรือไม่เปิดเผยตัวตน

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาเก็บรักษาของเรา:

- ระยะเวลาที่เรามีความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องกับคุณและให้บริการหรือโปรแกรมแก่คุณ (เช่น ตราบเท้าที่คุณมีโปรไฟล์บัญชีกับเราหรือใช้บริการ/โปรแกรม);
- ไม่ว่าจะมีการผูกพันทางกฎหมายที่เราอยู่ภายใต้; หรือ
- ไม่ว่าจะแนะนำให้เก็บรักษาโดยคำนึงถึงตำแหน่งทางกฎหมายหรือไม่ (เช่น ในเรื่องข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีหรือการตรวจสอบด้านกฎระเบียบ)

VII. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของเรา

ส่วนนี้อธิบายถึงเทคโนโลยีประเภทต่างๆที่เราอาจใช้เมื่อคุณสื่อสารผ่านหน่วยงานของเราและตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่านั้น:

a) ค็อกกี้, พิกเซล แท็ก, และแฟลช ค็อกกี้

เรารวบรวมข้อมูลบางอย่าง รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยี เช่น ค็อกกี้ พิกเซล แท็ก และแฟลช ค็อกกี้ เครื่องมือวิเคราะห์ เซิร์ฟเวอร์ ล็อก และ เวิร์ก เบส คอน ค็อกกี้ เป็นไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ เพื่อระบุเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ซ้ำกันหรือเพื่อจัดเก็บข้อมูลหรือการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของคุณ ค็อกกี้ช่วยให้เราเรียนรู้เมื่อคุณกลับมาที่เว็บไซต์ นอกจากนี้ยังช่วยให้มอบประสบการณ์การปรับแต่ง และช่วยให้เราตรวจจับการฉ้อโกงบางประเภทได้ ประเภทของเทคโนโลยีที่โอลิมปัสใช้อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้น เทคโนโลยีเหล่านี้บางส่วนจำเป็นสำหรับการจัดหาเว็บไซต์เช่นการเข้าถึงบัญชี/การตรวจสอบสิทธิ์หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับค็อกกี้ที่เราใช้, [โปรดคลิกที่นี่](#)

b) บริการเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์

โอลิมปัสแบ่งปันข้อมูลกับ Adobe Analytics และบริการเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ เพื่อทำความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และเพิ่มความสามารถในการใช้งานบนเว็บไซต์สำหรับผู้ใช้งาน

เครื่องมือเหล่านี้ทำงานในพื้นที่หลังของไซต์ของเราเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานไซต์ จากนั้นส่งรายงานกลับมาให้เราผ่านการเชื่อมต่อที่เข้ารหัส พวกเขาจะต้องรักษาข้อมูลอย่างปลอดภัยและเป็นความลับและไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมนอกจากนี้บริการเหล่านี้อาจเชื่อมโยงและจัดกลุ่มการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราจากเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Adobe Analytics รวมถึงตัวเลือกและ/หรือจัดการโฆษณาที่คุณอาจเห็นทางออนไลน์ โปรดไปที่: <https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html>

c) ตามความสนใจหรือการโฆษณาตามพฤติกรรมทางออนไลน์

โอลิมปัสใช้บริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อแสดงโฆษณาตามความสนใจ บริษัทเหล่านี้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ต่างๆเพื่อจับคู่โปรไฟล์ผู้ใช้กับโฆษณาที่เราเชื่อว่าจะมีความเกี่ยวข้องน่าสนใจและตรงเวลาที่สอดคล้องตามโปรไฟล์ผู้ใช้นั้น

d) เครือข่ายสังคมออนไลน์และโปรแกรมโฆษณาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ (New tech)

โอลิมปัสมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายสังคมออนไลน์ต่างๆ บริษัทเหล่านี้มีโปรแกรมโฆษณาให้เชื่อมต่อเฉพาะที่ผู้ที่แสดงความสนใจในโอลิมปัสผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือบริการอื่น ๆ ภายในโปรไฟล์ของพวกเขา (เช่น บนเฟซบุ๊ก) และรูปแบบออนไลน์ (เช่น เฟซบุ๊กและกูเกิ้ล) การเชื่อมต่อนี้ช่วยให้เราสามารถแสดงโฆษณาตามความสนใจที่เกี่ยวข้องบนเครือข่ายของบริษัทเหล่านั้น

e) การห้ามติดตาม

ปัจจุบันโอลิมปัสไม่จดจำและประมวลผลสัญญาณห้ามติดตามจากเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการห้ามติดตามโปรดไปที่ <http://www.allaboutdnt.org/>

VIII. ความปลอดภัย

โอลิมปัสมุ่งมั่นที่จะรักษาองค์กรที่เหมาะสม, การควบคุมทางเทคนิค, และการควบคุมกายภาพเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้กับเรา การควบคุมเหล่านี้จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลจากภัยคุกคามและอันตรายที่คาดการณ์ไว้ตลอดจนการเข้าถึงและการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต โอลิมปัสจะมุ่งมั่นที่จะให้ความปลอดภัยตามสัดส่วนความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะตั้งองไว้รองรับการปกป้อง โดยมีจะมุ่งเน้นไปที่การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลทางการแพทย์ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายหรือความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง หากถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิด

IX. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่จัดการโดยโอลิมปัส และ / หรือ ผู้ให้บริการ / หน่วยประมวลผลย่อย การเข้าถึงหรือใช้เว็บไซต์หรือให้ข้อมูลแก่เราแสดงว่าคุณยินยอมให้มีการประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังสหภาพยุโรป, ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา และ / หรือ สถานที่อื่นใดที่กลุ่มโอลิมปัสดำเนินการซึ่งอธิบายไว้ที่ <https://www.olympusglobal.com/company/base/?page=company>

X. อีเมลส่งเสริมการขาย

หากเราส่งอีเมลส่งเสริมการขายถึงคุณและคุณไม่ต้องการรับอีเมลดังกล่าวอีกต่อไป โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำ “ยกเลิกการสมัคร” ในอีเมลเหล่านั้นหากมี, ที่อยู่อีเมลของคุณจะถูกลบออกจากรายการการตลาดของเรา โปรดให้ระยะเวลาที่เหมาะสมกับเราเพื่อตอบสนองคำขอของคุณ

XI. ข้อมูลที่ใช้กับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกา

a. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยาว์

โอลิมปัสมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวออนไลน์สำหรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ทุกคน รวมถึงผู้เยาว์ นโยบายของโอลิมปัสจะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลใดๆเกี่ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี บริการของโอลิมปัสมีไว้สำหรับลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป ไม่มีโปรแกรมบริการหรือข้อเสนอสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี นอกจากนี้เราอาจจำกัดการเข้าร่วมการแข่งขัน, การชิงโชค หรือโปรโมชั่นใดๆสำหรับผู้เข้าร่วมที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี

ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปีอาจมีการลบข้อมูลส่วนบุคคลที่พวกเขาให้กับเราผ่านทางเว็บไซต์ โดยส่งอีเมลขอให้ลบไปที่ privacy@olympus.com โปรดทราบว่าในขณะที่เราใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อปฏิบัติตามคำขอดังกล่าว ทั้งนี้ในการดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้น โปรดเข้าใจว่ามีความเป็นไปได้ที่ข้อมูลทั้งหมดไม่อาจถูกลบออกจากระบบได้อย่างสมบูรณ์

b. ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย

ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์เพิ่มเติมบางประการเกี่ยวกับการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ของส่วนนี้ xi เท่านั้น คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง, อธิบาย, มีความสามารถตามสมควรที่จะเชื่อมโยงหรืออาจเชื่อมโยงอย่างมีเหตุผลไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้บริโภคหรือครัวเรือนโดยเฉพาะตามที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคแคลิฟอร์เนีย ของปี 2018

1. คุณ สามารถขอสำเนาสิ่งต่อไปนี้ :
- (1) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ ; (2) ประเภทของแหล่งที่มาที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 - (3) วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้าเพื่อรวบรวมหรือขาย(ถ้ามี) ข้อมูลส่วนบุคคล
 - (4) ประเภทของบุคคลภายนอกที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลด้วย
 - และ (5) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ

หากต้องการส่งคำขอข้อมูลนี้ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ privacy@olympus.com

2. คุณอาจขอให้เรา (และผู้ให้บริการของเรา) ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดทราบว่าคำขอลบอาจมีข้อจำกัดบางประการ เช่น เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายอนุญาต เช่น เพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี หรือ การเก็บบันทึกอื่น ๆ เพื่อรักษาบัญชีที่ใช้งานอยู่เพื่อดำเนินธุรกรรมและอำนวยความสะดวกตามคำขอของลูกค้า วัตถุประสงค์ทางธุรกิจภายในอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากต้องการส่งคำขอให้ลบ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ privacy@olympus.com

3. คุณสามารถขอยกเลิกการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยไปที่โปรดดู

privacy@olympus.com

โปรดเลือกประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจดำเนินการขายเกี่ยวกับคุณในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

4. เราจะไม่เลือกปฏิบัติต่อคุณในการใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ส่วนนี้

5. ตามที่ระบุไว้ข้างต้นกฎหมายของแคลิฟอร์เนียกำหนดให้เราระบุก่อนที่จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดมั่นใจได้ว่าโอลิมปัสไม่ได้ขายหรือให้เช่าข้อมูลของคุณให้กับบุคคลภายนอกเพียงเพื่อผลกำไรของเราให้กับโบรกเกอร์ข้อมูลหรือด้วยวิธีอื่นใดนอกเหนือจากที่ตั้งใจจะปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของคุณและความเกี่ยวข้องของข้อเสนอที่มอบให้คุณผ่านโอลิมปัสและที่อื่น ๆ มีบางเพียงกรณีที่โอลิมปัสแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อมอบบริการส่วนบุคคลหรือข้อเสนอที่กำหนดเองแก่ลูกค้า เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของคุณผ่านบริการของเราหรือที่อื่น ๆ เราดำเนินการในรูปแบบที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขยายประสบการณ์ของโอลิมปัสให้กับลูกค้าของเราในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการผูกพันตามสัญญาการแบ่งปันนี้อาจเป็นการ “ขาย”

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้และคุณอาจมีสิทธิ์ขอให้เราหยุดการแบ่งปันดังกล่าวตามที่ระบุไว้อย่างครบถ้วนด้านล่าง การแบ่งปันนี้รวมถึง:

- การระบุตัวตน เช่น ชื่อจริง นามแฝง ที่อยู่ไปรษณีย์ รหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกัน (เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ กุญแจ บัตรคอนแทก ฟิกเชล การระบุตัวตนบนโฆษณาบนมือถือและเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน หมายเลข เลข ลู ก ค์ นามแฝงที่ไม่ซ้ำกันหรือนามแฝงของผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์และอื่นๆ รูปแบบของการระบุตัวตนถาวรหรือความน่าจะเป็น) การระบุตัวตนออนไลน์ อินเทอร์เน็ต โพรโทคอล ที่อยู่อีเมลชื่อบัญชีและการระบุตัวตนในลักษณะอื่นๆที่คล้ายกัน;
- ข้อมูลทางการค้ารวมถึงบันทึกการซื้อหรือพิจารณาและประวัติการซื้อหรือการบริโภคหรือแนวโน้มอื่นๆ
- ข้อมูลกิจกรรมอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงประวัติการเข้าชม ประวัติการค้นหา และข้อมูลเกี่ยวกับการโต้ตอบของคุณกับเว็บไซต์ แอปพลิเคชันหรือโฆษณา และ
- การอนุมานที่ดึงมาจากข้อมูลใด ๆ ที่ระบุไว้ข้างต้นเพื่อสร้างโปรไฟล์เกี่ยวกับตัวคุณที่สะท้อนถึงความพึงพอใจ ลักษณะแนวโน้มทางจิตวิทยา พฤติกรรม ทัศนคติ สถิติปัญหา ความสามารถและความถนัด

โอลิมปัสอาจต้องการหลักฐานการพำนักในแคลิฟอร์เนียก่อนที่จะตอบสนองต่อคำขอใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ส่วนนี้ คุณสามารถอนุญาตให้บุคคลอื่น (“ตัวแทน”ของคุณ) ส่งคำขอในนามของคุณได้โดยส่งอีเมลไปที่ privacy@olympus.com ไม่นานหลังจากที่คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) ส่งคำขอเราจะติดต่อคุณ (ทางอีเมลตามที่อยู่อีเมลที่ให้ไว้ในระหว่างการส่งคำขอของคุณ) พร้อมคำแนะนำในการตรวจสอบคำขอก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอ เราจะยืนยันตัวตนของคุณโดยขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณหากคุณมีบัญชีกับเรา

หรือหากคุณไม่ทราบเราอาจขอที่อยู่อีเมลของคุณหมายเลขคำสั่งซื้อล่าสุดที่คุณสั่งซื้อกับเราหรือตัวเลขสี่หลักสุดท้ายของบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ใช้บนเว็บไซต์ของเรา เราจะดำเนินการตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้

หากคุณมีบัญชีกับเราคุณอาจเห็นข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (เช่น ข้อมูลโปรไฟล์และข้อมูลธุรกรรมบางอย่าง) โดยตรงผ่านหน้าบัญชีโปรไฟล์ของคุณหลังจากเข้าสู่วีบบไซต์ โปรดทราบว่า การเปลี่ยนแปลงที่คุณทำในหน้าโปรไฟล์บัญชีของคุณผ่านสถานที่ใดสถานที่หนึ่งของเราอาจไม่ปรากฏในสถานที่อื่นๆ ที่ดำเนินการโดยเราเสมอไป

c. Shine the Light Law - การตลาดแบบตรง

คุณมีสิทธิ์ขอข้อมูลจากโอลิมปัสหนึ่งครั้งต่อปีซึ่งเป็นลักษณะที่โอลิมปัสเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของบุคคลภายนอกตามประมวลกฎหมายแพ่งของแคลิฟอร์เนีย § 1798.83 ให้สิทธิ์คุณในการส่งคำขอไปยังโอลิมปัสตามที่อยู่ที่กำหนดและรับข้อมูลต่อไปนี้:

1. หมวดหมู่ของข้อมูลส่วนบุคคลที่โอลิมปัสเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดแบบตรงต่อบุคคลภายนอกในช่วงปีที่ผ่านมา;
2. ชื่อและที่อยู่ของบุคคลภายนอกที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว และ
3. หากไม่สามารถระบุลักษณะของธุรกิจของบุคคลภายนอกได้อย่างสมเหตุสมผลจากชื่อของบุคคลภายนอกก็ให้ระบุตัวอย่างของผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่ในท้องถิ่นตลาด

คุณมีสิทธิ์ในการรับสำเนาของข้อมูลนี้ในรูปแบบมาตรฐานและข้อมูลจะไม่เจาะจงสำหรับคุณเป็นรายบุคคล ที่อยู่อีเมลที่กำหนดของโอลิมปัสสำหรับคำขอดังกล่าวคือ privacy@olympus.com

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณและต้องการทราบตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับโฆษณาที่คุณให้ความสนใจ คุณสามารถไปที่ [Network Advertising Initiative](#) ได้ที่

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp หรือ www.aboutads.info/choices.

XII. ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของยุโรป

หากคุณอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร สวิตเซอร์แลนด์และ/หรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่ภายใต้ข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลทั่วไปหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรปที่เทียบเคียงได้ (เรียกรวมกันว่า “กฎหมายความเป็นส่วนตัวของยุโรป”) ส่วนนี้จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของคุณและวิธีที่โอลิมปัสประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โอลิมปัสเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งมาหรือเก็บรวบรวมเมื่อคุณใช้งาน อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่า โอลิมปัสไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกที่คุณอาจส่งไปยังสถานที่อื่น เราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวภายในสถานที่ของเราแต่เพียงผู้เดียว ในบทบาทของผู้ประมวลผลและคุณอาจเป็นผู้ควบคุมข้อมูล ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของกิจกรรมของคุณ

a. สิทธิ์ในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณอาจมีสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของยุโรป หากคุณต้องการขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือขอให้เราส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังข้อมูลอื่น ผู้ควบคุมโปรดติดต่อเรา เราจะตอบกลับคำขอของคุณภายในหนึ่งเดือนหลังจากได้รับคำขอของคุณ

ในกรณีที่เราไม่สามารถทำได้ภายในหนึ่งเดือนเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเวลาที่สามารถทำได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งเราสามารถตอบกลับคำขอของคุณได้ (และภายในสามเดือนนับจากวันที่คุณร้องขอ) มีข้อยกเว้นและข้อจำกัดบางประการของสิทธิ์เหล่านี้ภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของยุโรปที่อนุญาตให้เกิดรักษาประมวลผลหรือระงับข้อมูลส่วนบุคคลจากการเข้าถึง และเราจะแจ้งให้คุณทราบถึงข้อจำกัดเหล่านี้หากมีผลบังคับใช้ โดยเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในแผนภูมิข้างต้น

b. การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลภายนอกเพื่อช่วยให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัว

c. เครื่องมือติดตาม (“คุกกี้”)

เราใช้ คุกกี้ ตามที่อธิบายไว้ในประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของเรา คุณอาจเลือกที่จะบล็อกหรือลบคุกกี้ แต่การทำเช่นนั้นจะทำให้การเข้าใช้งานผิดพลาด

d. ติดต่อเรา

คุณสามารถเข้าถึงดาว์โหลดเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้โดยติดต่อเรา นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้สิทธิ์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา โดยติดต่อเราตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในส่วน “ใครที่คุณควรติดต่อ”

e. ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแล

คุณมีสิทธิ์ที่จะส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลการคุ้มครองข้อมูลได้ตลอดเวลา

ในกรณีที่คุณรู้สึกว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่อธิบายไว้ในประกาศฉบับนี้ละเมิดกฎหมาย

คุณสามารถดูรายชื่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลที่กำลังดูแลในยุโรปได้ที่นี้:
https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en

f. เงื่อนไขทางกฎหมาย

โอลิมปัสมีเงื่อนไขทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้:

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคล	เงื่อนไขทางกฎหมาย
ข้อมูลที่คุณให้กับเรา	<ul style="list-style-type: none">โอลิมปัสใช้สิทธิ์และปฏิบัติตามข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับสัญญาใดๆ ที่เราร่วมกับผู้ควบคุมข้อมูล (ข้อ 6 (1) (b) ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป)

	<ul style="list-style-type: none"> • การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของโอลิมปัส (ข้อ 6 (1) (C) ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป)
ข้อมูลที่เราได้รับโดยอัตโนมัติ	<ul style="list-style-type: none"> • ผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ดำเนินการโดยโอลิมปัส (ข้อ 6 (1) (f) ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป) โอลิมปัสประเมินแล้วว่าผลประโยชน์ที่ขบด้วยกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ถูกแทนที่โดยผลประโยชน์ในการปกป้องข้อมูลหรือสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลใดๆ • การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายของโอลิมปัส (ข้อ 6 (1) (C) ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป)

หากคุณมีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขทางกฎหมายที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราที่ privacy@olympus.com

XIII. ข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของประเทศญี่ปุ่น

คุณสามารถร้องขอตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายประเทศญี่ปุ่น) การแก้ไขการเปิดเผยการลบหรือมาตรการอื่นๆเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้ในที่นี่ โปรดดู “การสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล” สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการยินยอม “ขอให้เปิดเผยข้อมูล” ที่แผนกบริการ

<https://www.olympus-global.com/products/contact/privacy.html?page=products>